



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาละแวงเซียงเทรา กลุ่มกฎหมายและคดี โทรศัพท์ ๐ ๓๘๕๑ ๗๒๘๐

ที่ ศธ ๐๔๒๙๗/ -

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาละแวงเซียงเทรา

ด้วยรัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้มาตรการป้องกันเชิงรุก เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงพัฒนากลไกและระบบป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาละแวงเซียงเทรา ในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาละแวงเซียงเทรา

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาละแวงเซียงเทรา มีการดำเนินการในเรื่องการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาละแวงเซียงเทราได้กำหนดและจัดทำขึ้นไว้ถือปฏิบัติ จึงเป็นผลให้ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่อื่นๆ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาละแวงเซียงเทราแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และจำได้นำข้อมูลไปเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป จึงขอสรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

๑. ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดแต่อย่างใด

๒. ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕) ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดแต่อย่างใด

๔. ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕) ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตให้เปิดเผยเป็นข้อมูลสาธารณะต่อไป

(นางสาวปิยธิดา ศรีธอร์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายสุธีรจ อูปถัมภ์)

รอง ผอ.สพม.ฉช

(นายวรพจน์ สิงห์ราช)

ผอ.สพม.ฉช

สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	เรื่องทั่วไป		เรื่องทุจริตประพฤติมิชอบ		ขั้นตอนการดำเนินการ					เสนอยุติเรื่อง
		โรงเรียน	สพม.๖	โรงเรียน	สพม.๖	สืบสวน ข้อเท็จจริง	สอบสวน วินัย	อยู่ในชั้นศาล	แจ้งให้พบทวนแก้ไข การดำเนินการใหม่	เสนอยุติเรื่อง	
๑.	เรื่องรับใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๓	๒	-	-	๓	๒	-	-	-	-
๒.	เรื่องค้างเดิม	๔	-	-	-	-	-	๓	-	๑	๑
จำนวนเรื่องร้องเรียน		๗	๒	-	-	๓	๒	๓	-	๑	๑
รวม		๙		๙		๓	๒	๓	-	๑	๑

หมายเหตุ : สรุปผลการดำเนินงาน (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)